

ปรียา เตชะมวลไวยวิทย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารต่ำ หลายท่านก็คงมองหาการลงทุนในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีความมั่นคงมากขึ้น ทองคำแท่งเป็นสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่ต้องการอยู่เสมอและเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ลงทุนส่วนใหญ่จึงมักลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างความมั่นคงในพอร์ตการลงทุนของตน

แม้หลายคนจะรู้สึกว่าการทองคำแท่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย สามารถทยอยซื้อสะสมได้อย่างต่อเนื่อง แต่จริง ๆ แล้วทองคำแท่งถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งนับว่ามีความเสี่ยงที่สูง เพราะราคาทองคำแท่งมีความผันผวนสูง ทั้งยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการลงทุนในต่างประเทศ เมื่อราคาเกิดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป ในทางตรงข้ามกับที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้จะทำให้เกิดผลขาดทุนสูงมาก

ช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ลงทุนที่เข้าไปลงทุนซื้อขายทองคำแท่งกับผู้ให้บริการซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์อยู่พอสมควร ส่วนเทคนิคที่ผู้ให้บริการซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์เหล่านี้ใช้หว่านล้อม เพื่อให้เราหลงเชื่อก็มักจะอ้างว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงโดยใช้เงินลงทุนจำนวนน้อย เพราะผู้ชักชวนจะให้เงินกู้เพื่อซื้อขายทองคำด้วย ผู้ลงทุนที่หวังเก็งกำไร ก็จะถูกหลอกลวงให้เข้าไปลงทุน จนเกิดความเสียหายในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กล้าลงทุนสูงซื้อเกินกำลังตัวเองหลายเท่าตัวหรือ ผู้ให้บริการไม่มีการสั่งซื้อทองคำแท่งไว้เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับผู้ลงทุนจริง หรือราคาซื้อขายทองคำแท่งที่กำหนดไม่สอดคล้องกับราคาตลาด หรือสั่งซื้อซื้อขายทองคำแท่งให้กับผู้ลงทุนโดยพลการ หรือแนะนำให้ผู้ลงทุนซื้อขายทองคำแท่งจนทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก

เรื่องการลงทุนในทองคำแท่งไม่ว่าจะไปซื้อที่ร้านหรือซื้อทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ครับ ผมจึงขอฝากให้ผู้ลงทุนทุกท่านลงทุนอย่างมีสติทุกครั้ง อย่าได้เชื่อข้อมูลต่าง ๆ ง่ายเกินไป โดยเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ที่สำคัญ คือ ไม่ควรใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียว แต่ควรตรวจสอบและประมวลข้อมูลจากรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

หากท่านใดยังสนใจจะลงทุนในทองคำแท่ง ผมมีเคล็ดลับ 3 ข้อ มาแนะนำกันครับ ก่อนอื่นควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทองคำให้ดีกว่าก่อน โดยเฉพาะปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทอง อาทิ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำแท่งได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น และนำไปประเมินกับการให้คำแนะนำของผู้ให้บริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในทองคำแท่งได้อย่างเท่าทัน

อีกเรื่องที่สำคัญ คือ ความน่าเชื่อถือของบริษัททอง ร้านทองหรือผู้ให้บริการออนไลน์ ปัจจุบันมีบริษัททองและร้านทองเต็มตลาด บางบริษัทก็มีเปิดให้ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย ซึ่งรูปแบบการให้บริการนั้นก็คล้าย ๆ กัน ดังนั้น ก็ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งจริง มีตัวตนสามารถหาที่มาที่ไปได้ มีฐานะการเงินที่ดี มีความสามารถที่จะส่งมอบหรือชำระเงินค่าซื้อขายทองคำแท่งได้ และมีสถานที่ประกอบการเป็นหลักแหล่ง

เคล็ดลับสุดท้าย คือ เงื่อนไขธุรกรรมสัญญากับผู้ให้บริการ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อขายทองคำแท่ง อาทิ เงื่อนไขการวางเงินประกัน อัตราการวางเงินประกัน เงื่อนไขการบังคับชำระเงินกู้คืน การชำระราคาซื้อขาย การส่งและรับมอบทองคำ และอัตราดอกเบี้ยและวิธีการคิดคำนวณเบี้ยปรับที่จะถูกคิดจากมูลค่าทองคำแท่งที่ส่งซื้อขายและยังไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน และที่สำคัญอย่าลงทุนมากเกินไปกว่ากำลังตัวเองนะครับ

ต้องยอมรับว่า มีนวัตกรรมในการลงทุนทองคำแท่งใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งรูปแบบดั้งเดิม และผ่านระบบออนไลน์ การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ แม้จะสะดวกสบาย แต่ก็อาจเกิดความเสี่ยงได้ว่า เมื่อต้องการถอนทองคำแท่งออกมาแล้ว เกิดร้านทองส่งมอบทองคำไม่ได้แล้วจะอย่างไร แถมมีฉ้อโกงก็พัฒนารูปแบบการหลอกลวงโดยเปิดเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นอย่างสวยงาม ดูเป็นมืออาชีพ ชักชวนให้เข้าไปลงทุนได้อย่างสะดวกและง่ายดาย จนผู้ที่ถูกชักชวนให้ลงทุนพากันหลงเชื่อและเข้าไปติดกับ ซึ่งเมื่อนำเงินไปลงทุนด้วย ท้ายที่สุดก็ถูกเข็ดเงินไปพร้อมกับเว็บไซต์ก็ปิดตัวลง หนีหายไปตามระเบียบครับ
